

PHỤ LỤC I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN USAID IPS-C

Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPS-C) là một dự án hỗ trợ kỹ thuật do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), là chủ dự án. IPSC hướng tới mục tiêu hoàn thiện về chính sách, thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng trưởng tại Việt Nam, bao gồm cả các doanh nghiệp do phụ nữ và nhóm yếu thế làm chủ.

Dự án có tổng vốn viện trợ hơn 36 triệu đô la Mỹ và được thực hiện trong thời gian 05 năm (2020-2025). Dự án đặt mục tiêu cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho 5.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng trưởng (SGBs) nhằm giúp họ nâng cao năng suất; hỗ trợ 240 doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng trưởng gia nhập thành công thị trường khu vực và quốc tế, bao gồm cả việc định vị thành công các sản phẩm mang thương hiệu Việt; 60 doanh nghiệp tiên phong (PEs) được nhận các gói hỗ trợ tổng thể, chuyên biệt để tạo ra sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng và trí tuệ của người Việt Nam, định vị thương hiệu sản phẩm Made by Viet Nam.

Đối với doanh nghiệp tiên phong (PEs), hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp tiên phong tạo dựng thương hiệu sản phẩm của Việt Nam, vươn ra thị trường quốc tế là một trong những trọng tâm ưu tiên của dự án. IPS-C đang tìm kiếm các doanh nghiệp khu vực tư nhân tại Việt Nam, với số lượng dưới 500 nhân viên toàn thời gian, có lợi nhuận hàng năm trong 5 năm gần nhất và 2 năm tăng trưởng doanh thu liên tiếp trong giai đoạn 2018-2022, cũng như sở hữu sản phẩm thương hiệu Việt Nam có tiềm năng cạnh tranh và trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành, lĩnh vực để đánh giá, xây dựng và thực hiện chiến lược. Gói hỗ trợ có thể lên đến 150.000 đô la Mỹ cho mỗi doanh nghiệp tham gia.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng trưởng (SGBs), các doanh nghiệp chỉ cần có không quá 500 lao động toàn thời gian và doanh thu tăng trưởng 2 năm liên tiếp trong 5 năm vừa qua, IPS-C sẽ hỗ trợ xây dựng năng lực quản trị thông qua các chương trình đào tạo miễn phí, nhiều chủ đề gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp như Mở rộng thị trường, Tiếp cận tăng trưởng, Nhà lãnh đạo 4.0, Kinh doanh bền vững, cũng như cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật phù hợp với doanh nghiệp và mở rộng mạng lưới tư vấn. Những hỗ trợ này sẽ giúp SGBs cải thiện hiệu quả hoạt động, tăng trưởng doanh thu, góp phần thúc đẩy các SGBs trở thành nguồn lực bền vững cho tăng trưởng kinh tế bao trùm và tạo ra nhiều việc làm cho xã hội.

IPS-C còn cam kết đẩy mạnh sáng kiến thúc đẩy thực hành kinh doanh theo tiêu chuẩn Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), hỗ trợ các doanh nghiệp theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ kinh doanh khu vực tư nhân kinh doanh bền vững, cụ thể 300 SGBs sẽ được nhận gói hỗ trợ kỹ thuật đến 2025, trong đó 10 sáng kiến ESG xuất sắc được lựa chọn và hỗ trợ triển khai thí điểm hoặc nhân rộng.

Thông tin chi tiết xem tại website: <https://main.ipsc.vn/>